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ประวิช : : โซนดานหนานี้กลุมชาติพันธุหมดเลยใชไหมครับ
พี่เดียว : : ใชครับในนี้ทั้งหมดเลย ณ ตอนนี้ที่อยูตอนนี้ 100 ครัวเรือน แตเปนครัวขยายนะ ถาตีวาไม
เปนครัวขยาย 88 ตามที่ปาชายเลนเขา GPS ใหวันกอน
พี่หมุย : : เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เปนของปาชายเลน
พี่เดียว : : ของกระทรวงทรัพยากรฯซีกหนึ่ง และปาไมถาวรซีกหนึ่ง ก็คือทั้ง 5 จังหวัดภาคใตก็จจะมี 17
พื้นท่ีที่จะนําเสนอเปนเขตคุมครองวัฒนธรรม วันนี้ก็ประกาศไปที่หนึ่ง คือ ที่ทับตะวันเปนพื้นที่นํารอง ที่
พังงา เปนมอแกนเขาเปนเคสตัวอยางใหพี่นองดูเปนรูปแบบเอกมาทํา ตอนนี้ถูกคัดเลือกมา 17 พื้นท่ีเพื่อ
จะไปดูโมเดลโนน และมาทําเขตคุมครองที่นี้
ประวิช : : แลวเรามองคําวา เขตคุมครองเปนอยางไรบาง
พี่เดียว : : เขตคุมครองก็คือวา ตอนนี้เราจะทําเขตคุมครอง เราจะอนุรักษพื้นท่ีที่เราอยูแลวก็พื้นที่ พื้นที่
สุสาน พื้นที่ทํามาหากิน พื้นที่ตางๆของพ่ีนองชาวเลท่ีจะตองอนุรักษไวใหอยูตลอดไป และยั่งยืนและเม่ือ
เราไดเขตคุมครองแลวเราก็จะผลักดัน พรบ.ชาติพันธุเปนกฏหมายคุมครองชาติพันธุทั้งหมด
ประวิช : : ซึ่งตอนนี้ยังไมมี พรบ คุมครองชาติพันธุ
พี่เดียว : : ใชยังไมมี ตอนนี้กําลังเสนอ ยกรางเขา พอยกรางเสร็จแลวก็ไปพิจารณาในสภา
ประวิช : : กลุมพวกนี้มีบัตรประชาชนไร เรียบรอยไดรับสิทธิที่พึงไดของรัฐเหมือนกัน
พี่เดี่ยว: ใชครับ ไปโรงเรียน ไปโรงพยาบาลไรหมดแลว และก็พื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ก็กันพื้นที่ใหเปนที่อยูอาศัย ตอนนั้นกัดไวเฉพาะตัวบาน 9 ไรแตตอนนี้ก็คือขยายเพราะพื้นที่
พวกศาลา เพราะวาพื้นที่ลานวัฒนธรรม ลานรองแง็ง ศาลาเอนกประสงคและพื้นที่ศาลเจารวมอยูในแผน
ที่ที่ขออนุญาตใหอยู ก็ขาย จาก 6 ไรเปน 9 ไร แลวก็พวกสะพาน
ประวิช : : แลวมีกิจกรรมชวงไหน
พี่เดียว : : ชวงงานประเพณี
พี่หมุย : : พี่หนึ่งก่ีครั้งงานประเพณี
พี่เดียว : : ปละ สองครั้ง
พี่หมุย : : ที่วาลอยเรือเหรอ
พี่เดียว : : ใชครับ
ประวิช : : ชวงเดือนไหนแลวนะ
พี่เดียว : : ชวงเดือน หก กับเดือน ลิบเอ็ด ประมาณเดือนตุลา พฤษภา
พี่หมุย : : ศาลเจาโตะบาหลิว เปนศาลเจาอะไรคะ
พี่เดียว : : ศาลเจาบรรพบุรุษ อยูขางใน เขาจะไปบนบานศาลกลาว เวลาเขาจะออกทะเลทุกครั้งเขาก็จะ
ไปบน วาบนอันนี้ขอใหไดปลา ถาวันนี้ไดปลาหมึกตามเขาตองการ 50 กิโล เขาก็จะเวยีนหนานี้ 3 รอบก็
แสดงวาเขาไดปลา
ประวิช : : หมายถึงเรือจะมาเวียนสามรอบ
พี่เดียว : : ใชครับ แกบนครับ งายๆ
พี่หมุย : : ประมาณ 88 ครัวเรือนใชไหม ถึง 100 ครัวเรือนตรงนี้ทําประมง 100 เปอรเซ็นตไหม
พี่เดียว : : จะถามวาทําประมง รอยเปอรเซ็นตไหม เมือกอนเนอ แตตอนน้ีไมได เด็กวัยรุนไปเปนคนขับ
เรือสปดโบทบาง ไกดนําเที่ยวบาง ผูหญิงก็จะอยูรานอาหาร เสริฟอาหาร กลางจน คนที่พูดภาษาใตไมได
แลวก็จะไปลางงจานแถวหองครัว ทําความสะอาด แลวก็รับจางทั่วไป ประมงก็จะมี 50 เปอรเซ็นต
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พี่หมุย : : ประมงก็จะมี 50 ไดไหม
พี่เดียว : : นาจะเกิน ที่ไปรับจางเน้ียแคชวง สี่เดือนเอง แลวก็จะกลับมาประมงเหมือนเดิมหมด
พี่อน: ประมงไมจําเปนตองไปเรือเนี้ย ไปหาหอย
พี่เดียว : : แตถาที่นี่ชวงไฮซีซั่นจริงๆ คือชวง 4 เดือนนอกนั้นก็จะดรอฟ หมดแลว
พี่หมุย : : ตั้งแตเดือนไหนถึงเดือนไหน
พี่เดียว : : พฤศจิ ธันสา มกรา กุมภา ชวงนี้แหละพอเมษาก็จะเริ่มหาย พอหมดสงกรานตก็หายแลวไมมี
แลวแขกจะปดตัวกันหมด
พี่หมุย : : เครื่องมือจะเปนเครื่องมือยังไงคะ
พี่อน : เครื่องมือจะมีประยุกตนิดหนอย เชน เชนตอเติม เมื่อกอนอาจไมมี
ประวิช : : เขาเรียกวาอะไร
พี่อน: เขาเรียกวาไซปลาหมึก
พี่เดียว : : ตอนนี้ก็ดีนะไซปลาหมึกเปนการขยายพันธุโดยอัติโนมัติก็คือ เวลาเราไปจมอะ ก็มีพวกปลาก
หมึกจะมาไขขางๆ ก็จะเอาไปใสตรงกลาง ขอดีของการไปใสตรงกลางแมมันก็จะเขาไปใหเราได ไขของ
มันจะฟกตัวอัตโนมัติ โดยที่สัตวอ่ืนจะไมเขาไปทําลายได เราไวตรงกลางจนกวาจะฟกเปนลูก เปนการ
ขยายพันธุไปในตัว ก็ไมไดไปทําอะไรมัน เราเอาตัวหนึ่งจริงแมมัน แตลูกมันเปนรอยยังรอดอยู แลวเราก็
ปลอยไปตามธรรมชาติอันนี้เปนตัวอนุรักษอยางดีเลย
ประวิช : : เครื่องมืออยางอื่นละครับ
พี่เดียว : : เครื่องมืออยางอื่นมันไมไดขยายพันธุจริง เขาจะทําลายแบบลางผลาญ
พี่เดียว : : ที่เราใชอยู ไซปลา อวน พวกนี้ ก็คือเปนเครื่องมือปกติที่เราใชอยู ที่แทงปลาอะไรพวกน้ี
พี่หมุย : : ดําน้ําเราดําน้ําลึกอีกไหม
พี่เดียว : : ตอนนี้ถามวาลึกไหม ลึกมันก็ลึกแตเขาใชเครื่องลมไมเหมือนเมื่อกอน ลึกก็ประมาณหนึ่งแตก็
ดําจริงนะแบบใชแวนสองอันจริง แลวก็ใชเวลาดํานานดวย
พี่อน : แตตอนนี้ไมกี่คนที่ทําอยางนั้นประมาณ ไมเกิน สิบคน
พี่เดียว : : แลวก็ทีนี้ ตอนนี้นะนะ มันดําไมไดแหละติดเขตอุทยานบาง มันจะตองไปลึกกวานั้นอีก ซึ่งเรา
จะตองใชเครื่องลมแหละ เครื่องลมคือเครื่องที่เขาสูบใสลมรถ แลวก็มีสายลงไปมีใสหนากาก แลวหายใจ
ลงไป ดําไดลึก แตตองระวังน้ําหนีบ ก็คืออัมพฤกษ เพราะวาดําลึกลงไปเน้ียขางลางมันจะเย็นมาก ถาบาง
คนปรับไมไดก็จะเปนสโตรก
พี่เดียว : : อันนั้นกลุมชาติพันธที่ดําลงไป ประมาณ 15 เมตร แตถาใชสายยางเนี้ย 30 เมตรตองลึกมาก
เลย บางทีไปเจอน้ําจืดใตทะเลเลยนะ
พี่หมุย : : เราไปไดปลาอะไรตรงน้ัน
พี่เดียว : : พอลึกลงไปก็ไมมีปลานะ เพราะจรงิๆเลยสวนมากก็จะอยูแนวปะการัง ถาลึกกวานั้นมันก็จะ
ไมมี อุทยานก็ฉลาดเนอใหมันไกล พวกเราก็เลยไมไดปลา เขาบอกวารอใหมันหลุดออกไปจากเกาะ ก็
เมื่อไรไมรู
ประวิช : : ทาเรือตรงน้ีเพิ่งสรางใชไหม แลวกอนหนานี้มันเปนอยางไรอยู หมายถึงวาเปนททาเรือเดิม
ไหม
พี่เดียว : : เปนทาเรือเดิมแตวา ขนาดเล็กกวานี้เปนเล็กๆ
ประวิช : : เพราะมันใกลกับพ้ืนที่ที่เราอาศัยอยูมากเลย
พี่หมุย : : มันไดรับผลกระทบไรไหม
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พี่อน : ดานหนาอะครับ เรื่องท่ีจอดรถ ที่จอดเรือ คือขางหลังโนนจะเปนที่จอดรถ พี่นองไมมีที่จอดรถเลย
เทกซี่จอดขางหนาเต็มไปหมดเลย ปากทางตอนน้ีคือปญหา สวนขางหนานี้คือที่จอดเรือถาเรือใหญมาป
วนเปยน มันก็ลําบาก
พี่หมุย : : จะเขาจะออกก็ลําบาก
พี่เดียว : : ดีวาตอนนั้น นายอําเภอสุริยันตที่ตายแลว แกบอกวาขางหนานี้หามสปดโบทมาจอด เพราะ
มันมีกรณีเม่ือกอนเนี้ย เขาจอดเต็มหมดเลย พี่นองออกไปตั้งแตตีหา แลวก็ไปชนเรือเขาทะลุ เขาขอสี่
หมื่นไมมีตังค เลยบอกวาใหกันพื้นที่ไว อยาใหสปดโบทมาเพราะวาพี่นองออกตั้งงแตหัวรุง บางที่ไมเห็น
บางไรบาง กั้นขางหนาเลย ไมใหสปดโบทมาจอด ก็คือบริเวณน้ีหามมาจอดสปดโบทสปดโบทก็จะรูโดย
อัตโนมัติมาหนาโซน หมูบานเนี้ยหามจอด แตวานั้นแหละไมไดทํา mou อะไรหรอก
พี่อน : ก็นั้นมีปญหากะเจาออปอ เมื่อกอนเขาอยูขางใน ตอนนี้ขยายมาเรื่อยๆ
พี่หมุย : : ออปอ นี้คืออะไร
พี่เดียว : : บริษัทนําเที่ยว ตอนนี้ก็กั้นแลว พยายามสปดโบทมาปกขางหนา เดี๋ยวมีสักวันมีปญหาเพราะ
พี่นองเขาออกๆ ตอนหัวรุงอะเจอแน ชนแนนอน ผมยืนยันอยางนี้ ก็จะมีปญหาวันกอนเขาเอากะบะเขา
มาแลวก็ชนรถของพี่นองระนาวเลย
พี่หมุย : : รถของเรารถมอเตอรไซคไหม
พี่เดียว : : ใช มอเตอรไซค
พี่หมุย : : เคยทะเลาะอะไรกันไหม
พี่เดียว : : เคย แตสูไมได เราสูไมไดหรอก เขามีตังค เคยฟองเจาทาๆ บอกวาเขาออนุญาติเรียบรอย
ถูกตอง คุณนะขอรึยัง ยอนเราอีก ที่อยูอาศัยอะตกลงเจาทาชวยเขาเราไมมีตังคให
ประวิช : : เมื่อกอนเปนทาเรือเล็กๆเนอ สภาพมันอยูยังไงอะครับ
พี่เดียว : : ตอนนี้ก็คือเรือหางยาวหมดเลยไมมีสปดโบทเลย อาคารพวกน้ันของเอกชนก็ยังไมมีเปนคลอง
เปนอะไรเรียบรอยเมือปที่แลวเนี้ย เพิ่งขยายแลวก็ขยายมาเรื่อยๆที่ละนิดๆ เริ่มปกเสากอนเดือนนี้ เดือน
หนาคอยมีอาคารข้ึนมาก็จะทยอยเล็กๆ
ประวิช : : แลวพ้ืนที่ที่โซนอุรักราโหวยอยูก็คือถูกคุมครองแลวใหเปนพื้นที่ท่ีหามเอกชนเขามา
พี่เดียว : : ใช ของกระทรวงทรัพ 9 ไร
พี่หมุย : : ตั้งแตเปนปายเมื่อกี้ถูกไหม
พี่เดียว : : 9 ไรตั้งแตสะพานนี้ บริเวณจริงๆก็คือ อยูใกลหมูบานแตวาเราขอเปนโฉนดชุมชนรวมทั้งหมด
เลย ตั้งแตปาสองขางทางที่เปนสะพานนะแลวก็จนไปถึงสุดโนน
ประวิช : : หลังจากที่มีโควิด เราเริ่มมทีการเปลี่ยนแปลงไรไหมครับ ทองเที่ยวมันเริ่มบูมแลว ที่นี้ก็มี
ทาเรือตรงนี้ดวย รูสึกวาตรงนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราบางไหม
พี่เดียว : : ผลเสียก็มีผลดีก็มีเนอ ก็คือผลเสียก็คือมันจะมีเอกชนเที่ยวมารุกพื้นที่มาเรื่อยๆ พอเขาเห็น
ฝรั่งเดินเขาออกบริเวณน้ีบอย บางคนเขาเอาเสามาปกขอจะเขามาทําธุรกิจที่นี้ ก็คือเขามองเห็น แต
ชาวบานมันมองไมเห็น ก็คือนี้ยสามารถขายของไดนะ ทําอยางโนนอยางนี้ไดนะพี่นองที่เปนเอกชนเขาวา
ทําเลเขาสวย รานอาหารเนี้ยสุดยอดเลยแลวก็พวกอาหารสดๆ ก็ขึ้นจากตรงน้ี พวกปลาหมึก พวกปู กุง
อะไรขึ้นจากแถวนี้
พี่อน: ขึ้นและก็ไปสงท่ีแพใหญ ความจริงขึ้นตรงนี้ ถาเปนรานอาหารถาเปนรานอาหารสุยอดเลย
ประวิช : : แสดงวา รานอาหาร พวกโรงแรมจะมารับจากที่นี่ ตรงนี้ถูกไหม
พี่เดียว : : ใชบางคนก็มารับตรงนี้ บางคนก็โทรใหไปสงที่ราน
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ประวิช : : แสดงวาตรงนี้เปนแหลงอาหาร
พี่เดียว : : ตรงนี้เปนแหลงอาหาร
ประวิช : : คนสวนใหญก็คือมารับ
พี่อน: สดที่สุดแลวถามารับที่นี้สดจากทะเลเลย
ประวิช : : แลวตอนที่เราทําประมงอยูเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไรพวกนี้กอนไหม วาปลาไรลดลงไหมหรือ
เพิ่มขึ้นหรือสิ่งมีชีวิตบางอยางหายไปไหม
พี่เดียว : : จะบอกวาชวงโควิดปลาฉลามเขาถึงฝงเลย ปลาฉลามข้ึนมาโชวตัวเลยกอนหนานั้นมันไมเห็น
เลยสักตัวเลย ตอนชสวงโควิดเขาตามอาวเลย ไอพวกปลาหางกุง หางแข็งตามอาวเนี้ยเยอะแยะมากเลย
ตอนนี้ถามวายังไงหรือ ยังสมบูรณ
พี่อน : ถาชวงนี้หาปูไมไดเพราะมันเปนชวงฤดูกาล มันหาไมไดแลว เพราะไมใชชวงฤดูกาล ตามฤดูกาล
มันเลย ยังปกติครับ เพราะวาพวกเราจริงๆ หากินตามฤดูกาลนะ พอชวงฤดูปู กุง ปลาเราก็จะไมจับ
เพราะจะใหมันขยายพันธุไป แตพอเราหมดฤดูเนี้ย ถึงฤดูปลาเราก็จะไปหาปลาแตวามันก็มีบางแหละ
หมึกอะนอยกวาเดิม หมึกไมเนนแหละไปเนนปลาอีก บางคนก็ไปลากปลาอินทรีย บางคนก็ไปลากไซ มัน
จะหมุนเวียนไปยิ่งเมื่อกอนยิ่งดีกวานี้อีก เราเขาไปทุกเกาะไดเราจะรูเลยวาชวงเดือนนี้ เราไปอยูที่เกาะ
หมานะ อีกสองสามเดือนเราก็ไปอยูที่เกาะหรอก แตวาปลาที่เกาะหมา หมึกที่เกาะหมา ปูที่เกาะหมาจะ
ไดขยายพันธ
ประวิช : : เมือกอนเราเขาไปที่เกาะไดแสดงวา ตอนนี้เราเขาไมไดหรือ
พี่เดียว : : ไมไดครับ เขตอุทยานหมดเลย ทุกเกาะก็ประกาศเปนเขตอุธยานดแลวตอนนี้เขาไมไดหรอก
ตอง 1 ไมสทะเล คุณตองออกไป ก็สามโลม้ัง กวาๆ สองกิโล
พี่อน : อยางเกาะรอก เคยไป บากัต ไปอยูทํามาหากินฤดูกาลหนึ่งก่ีเดือนก็วาไป จากน้ันก็ยายไปเกาะ
หมา เกาะพี่พีตามฤดูกาลไป
ประวิช : : ออยายไปไลแตเกาะๆ ไปเลยหรือครับ
พี่อน: ใช แตตอนนี้ทําไมไดแลว
ประวิช : : ก็หาอยูในละแวกนี้
พี่อน: ใช
พี่เดียว : : เฉพาะตรงกลางที่เขาไมขีดไว ตอนนี้เขตอนุรักษก็จะประกาศอีกแลว ก็คือตามอาว ปาชาย
เลย เนี้ยนถึงตรังก็จะเปนเขตอนุรักษปลาพะยูน หญาทะเล นั้นก็คือหากินไมไดเหมือนกัน
ประวิช : : แลวเราหากินไดถึงตรงไหน
พี่เดียว : : นั้นคือปญหาอนาคต
พี่อน : เพิ่มขอจํากัด แลวเขาบอกวาคุณไมตองหาหรอกประมงอะ คุณมาทําทองเที่ยวกับเราสิ อันนี้มีคน
มาพูดกับผมแบบนี้นะ ผมวา ไมไดหรอกวิถีชีวิตผมมันตองออกหาปลานี้แหละ ถาใหผมทําคูอะได แตให
ผมทําอยางเดียว ผมไปไมรอดผมตายแน
พี่อน : จริงๆแลวทองเที่ยวตองพึ่งประมงนะ ผมยังคิดวาทองเที่ยวเน้ียตองคูกันของแบบนี้วิถีชีวิตอยาง
นอยทองเที่ยวอะทําไดนะ วิถีชีวติคูกับประมง คูกับชาวทะเลทําไดแตมันไมหรูแคนั้นเองเหมือนกับ
โรงแรมอะไรตางๆ
ประวิช : : ประมาณ 100 หลังคาเรอืนอาชีพทั้งหมด รอยเปอรเซ็นตเปรประมงไหมครับ
พี่เดียว : : ใชประมง
ประวิช : : แลวลูกหลาน สวนใหญยังประกอบอาชีพประมงตอเนื่องกันมา
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พี่เดียว : : และเพ่ือน ตอเนื่อง เพราะตอนกลางคืนไปจับปูจับปลา
พี่หมุย : : ไปดวยกันใชไหม
พี่เดียว : : ไปดวยกัน
ประวิช : : แลวที่บอกเมื่อกี้วา มีการผูกกับทริปการทองเที่ยว อันนี้หมายถึงวาไปผูกยังไง ในพื้นท่ีของเรา
เขามาเที่ยวกับเราแลวกลายเปนการทองเที่ยวหรือวาเราจัดเปนทริปทองเที่ยวของเราเอง
พี่อน : จัดเปนทริปทองเท่ียวของเราเอง ไมผูก
พี่หมุย : : แสดงวาเรามีบริษัทเลยไหม
พี่อน : ไมมีมันเปนแบบชุมชน เราไป contact กับเอเยนวันกอนนี้มันมีทางธุรกิจการทองเที่ยวเขาเชิญ
โรงแรมมาดูชุมชนลองจัดทริป ก็เกิดการโปรโมทจากโรงแรมเขามา กลุมเดียวอยู
ประวิช : : แลวลักษณะของทริปมันเปนยังไงครับ
พี่อน: สวนใหญที่ผานมาจะพาไปดําน้ําดูปะการัง สนอกก่ิง ใชเรือหางยาว
พี่เดียว : : ถาสมมุติวามีแขกที่จะไปตกปลา เราก็พาไปตกปลาแบบงายๆ เราคิดไมเยอะขนาดนั้น
ประวิช : : หมายถึงวาเราเสนอนักทองเท่ียวไป หรือนักทองเท่ียวเสนอ
พี่อน: ก็ request ไป request มาครับ ตอนแรกเราเสนอไปอยางนี้กอนแตวาถาลูกคาอยากเพิ่มเติมก็
พี่เดียว : : ที่ผมดูนะ ผมวามันยังไมไดหรอก เพราะวาคือเราไปเลียนแบบกับธรุกิจทองเท่ียวหลักมาก
เกินไป คือเราอยากพาไปสี่เกาะ พาไปตกปลา พาไปอะไร ทริปที่มีจริงๆที่เราทําจริงๆ เราไมกลาขายเขา
กลัวเขาไมขึ้นเรือ
พี่อน: คืออยางทริปทั่วไปคือคนชวยขายงายไง เราแคมีเรือและพาไปตามเกาะ แตพอทริปของชุมชนเองเ
นี้ย การนําเสนอมันยังขาดคนนําเสนอเพราะวา คนอื่นเขาไมรูเหมือนเรา ถาเปนคนไทยอะโอเค แตถา
เปนชาวตางชาติ
ประวิช : : หลักๆที่เราพาเขาไปดูเนี้ยคืออะไรครับ มีดําน้ําแลวก็
พี่อน : ตกปลา ดูพระอาทิตยตกน้ํา ไปดูดึงรอบ สวนใหญเปนวิถีชีวิตของชาวเล
ประวิช : : อันนี้หมายถึง หนึ่งวันเปน วันเดยทริป
พี่เดียว : : ไมถึง แบบพระอาทิตยตกน้ําไปดูตอนเย็นแลวก็มี ดินเนอรนิดหนอยไรพวกนี้ ถามีชวง
ปลาหมึกก็ไปตกปลาหมึกกอนจนกวาพระอาทิตยตกนํ้า ปงยางในนั้น
พี่อน : เปนการทองเที่ยวตามฤดูกาล และตามชวงเวลาไรทํานองนี้จะ วันเดยไมได เพราะน้ําก็จะมีน้ําขึ้น
น้ําลง น้ําเชี่ยว น้ําไมเชี่ยวมันจะตองเลือกกําหนดวัน
พี่หมุย : : ของเรามันแตกตางโดนเดนกวาที่อ่ืนยังไงอะ เพราะไมเหมือนเพราะเราเปนกลุมชาติพันธุ
พี่เดียว : : ก็คือโปรแกรมจริงๆของเรา มาดูหมูบาน แลวก็มาฟงเร่ืองเลาจากโตะหมอ แลวก็มาดูผลิต
ภัฒน พวกขนมเจ็ดสีที่เราใชบวงสรวง ในวันลอยเรืออะครับแลวก็ไปดูพื้นที่ศาลเจา
ประวิช : : ทริปพวกนี้สําหรับเปนกลุม หรือ ถามาเที่ยวปกติจะเจอแบบนี้ไหม
พี่อน : ตองเปนกลุมครับ คนเดียวมันก็ไมคุมตองเปนแบบโรงแรมสงมา ชวงแรกยังเปนอยางนี้อยูเพราะ
เรายังรูวา คนที่นั่งคอยจะมีไหมตอวันคือถาเราคอย ลูกคาอาจไมทน ไมมาอยางเนี้ยมีจองแลวมาจัด แต
วาตอไปถาลูกคามันเยอะมากเนี้ยอาจจะมีไดตลอดคน ลูกคาที่จรมาก็อาจจะไดดูก็ได
พี่หมุย : ก่ีคนที่มาเปนกลุม
พี่อน : ประมาณ หาคนขึ้น เรือลําหนึ่งได
พี่หมุย : เราคิดคาใชจายเทาไร
พี่อน : แลวแตระยะทาง ตอหัว ถาเปนทริปตอหัวๆละ เปน เนตนะ เพราะจะมีเอเจนไปขายเพิ่มอีก 550
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บาทไดเราเลย อันนี้เราก็จะมีการจัดการในชุมชนของเรา
พี่หมุย : เรื่อง ภาษาเรามีภาษาของเราเองไหม
พี่เดียว : มีครับ ภาษาอุรักลาโหวย
ประวิช : ตอนนี้เราไดใชสื่อสารกันในพื้นที่นี้ทั้งหมด
พี่เดียว : เด็กเล็กไมแลว เขาไปโรงเรียน รุนผมก็เริ่มนอยแลวเพราะไปสื่อสารขางนอกบางแลวกลับมาก็
พูดใต แตฟงรูเรื่อง คุยไดแตวาจะใหเรวๆไมไดแลว
ประวิช : มันมีภาษาเขียนไหมครับ
พี่อน : ไมมีแตวาตอนกําลังทําอยู เพื่ออนุรักษไว กับอาจารยมหิดลทําเรื่องภาษา ตอนนี้ก็กําลังทําเขาสู
ระบบโรงเรียน อันนี้นํารองที่สังกะอู ใหฝกสอนที่สงักะอู
พี่หมุย : ของเราเนี้ยเราจะ แฮปปใหคนเรียนวาอุรักลาโหวย มากกวาชาวเลไหม
พี่เดียว : ไดเหมือนกัน แตรูสึกวา ชาวน้ํา ไมใชเรา
พี่หมุย : งั้นพี่เรียก ชาวเลไดเนอะ
พี่เดียว : ชาวเลไดครับ และอีกอยางไมเรียก ไทยใหมเพราะผมไมใชไทยใหม บรรพบุรุษผมอยูมาตั้ง 50
ป แลว
พี่หมุย : เราคนตั้งเดิมที่โนนนะ
พี่เดียว : วันนั้นที่ราชการเรียกไทยใหมเพราะวา กลุมผม กลุมชาวเลทําบัติประชาชนหลังคนอื่นเขาที่
เกาะลันตาหลังคนอ่ืนเขาเพราะวามันเริ่มทําเมื่อ พ.ศ.2502 ประมาณนี้แหละ ที่ไดนามสกุล แลวก็
บานเลขที่ ที่เปนนามสกุลพระราชทานสมเด็จยา เสด็จวาเกาะลันตาแลวก็พระราชทาน ที่เดินทางมาจาก
ภูเก็ตมาใต แตวาเราเกิดกอนนี้นี้ กอนสงครามโลกครั้งที่ สองเรา
พี่หมุย : เราอยูกับทะเลยมาตั้งแตโนน ดั้งเดิม
พี่เดียว : ใช
พี่หมุย : บรรพบุรุษเรากี่รุนแลวอะถาเรานับ
พี่เดียว : นั้นแหละมันไมมีบันทึก มันจะจําไมไดเลยวากี่รุนๆ แลว
พี่อน : เพราะเราเพิ่งมาบันทึกตอนนี้ คนเฒา คนแกจําไมได
พี่เดียว : เขายังไมรูเลยวาเขาเกิดอะไรวันไหน ชื่ออะไรก็ยังไมได
พี่หมุย : บรรพบุรุษอยูตรงไหน
ประวิช : หลักๆ เราสัญนิฐฐานการอพยพ มันนาจะมาจากฝงไหน
พี่เดียว : อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพราะภาษาจะคลายอินโดมากเลย
พี่อน : อินโด ชวา
พี่หมุย : เราภาคภูมิใจในควชามเปนตัวเราไหมคะ
พี่เดียว : ครับ
ประวิช : คือสองฟาก อันหนึ่งคอืทาเรือ อันหนึ่งคอืสะพานที่นี้ ตรงกลางมันคือชุมชน ในความกังวลเรา
รูสึกกังวลไรมากท่ีสุด ในตรงนี้เหมือนเปนหัวใจที่อยูรงกลาง
พี่เดียว : นโยบายของเทศบาล ไมรูจะทําอะไรจะเปลี่ยนใหชุมชนโตะบาหลิวยายเขาจะทําทาเรือ ทํา
กระดาษมาถึงนี้ ตายเลย
พี่หมุย : ยอนมากลับถึงเทศบาลบุบที่ผานมาดูแลเราดีไหม
พี่เดียว : ก็เลี้ยงเหมือนกับลูกเมียนอยประมาณนั้น ถาไมรองขอเขาก็ไมให
พี่หมุย : ถามผูนํานิดหน่ึง แลวนายกเปนยังไงบาง
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พี่อน : ก็ใกลนะถือเปนญาติผูใหญเลย
พี่หมุย : แกใหคําปรึกษาไรดีไหม
พี่อน : มันก็ดีนะแตบางทีก็มันก็ไปแนวของเทศบาลอะ บางทีอาจไมเขากับชุมชน
พี่เดียว : คือนายกเรารูจักดี และก็สนิทอยูกันเหมือนกับอยูในชุมชนเดียวกันเลย แตดวยประชากรเรา
นอยการตอรองเราไมคอยมีเนอ เราก็ไมคอยตอรองกับคนอ่ืนดวย งบประมาณขึ้นอยูกับประชากร และก็
ทีนี้ งบประมาณตัวดีเลยขึ้นกับประชากรนอยแลวยิ่งแลวใหญ เวลารองขออะไรพวกนี้นะแลวเขาจะดูจาก
ฐานเสียงประชากรไหนที่มีประชากรมากก็จะเอาอกเอาใจกลุมนี้เปนเรื่องธรรมดาของนักการเมืองนะเรื่อง
นี้ โครงการก็จะลงประมาณท่ีมากกวาอะไรประมาณนี้
พี่อน : เราไมมีมือที่จะไปยกที่เทศบาลเลย ก็คือคนของเราไมมี
พี่หมุย : ทําไมเราถึงไมเขาไป
พี่เดียว : ก็คือเราเลือกไมไดสมาชิกเราไมไดเขาไปสักคนหนึ่ง ตองเขาไปสมัครเปนสมาชิกสภา ถาไมเปน
สมาชิกสภาเราก็ไมไดถูกคัดเลือกไงมีบทบาทเราก็สามารถขอขางในได ตอรองได แตพอตอนนี้ไมมีใคร
ตอรอง
พี่หมุย : แตกอนเดียวเปนเหรอ
พี่เดียว : เปนสมาชิก อบต.
พี่หมุย : ตอนหลังไมไดเปนเพราะวา
พี่เดียว : ตอนนี้พอเปนเทศบาล เขารวมกลุมไดมากกวา อบต มันแคกลุมเดียวไง เล็กๆ เราก็สามารถ
เลือกกันไดก็คือ ก็หมู 1 ตองรวมไป หมู 5 หมู 3 ดวย เลือกคนๆ เดียวเราแพอยูแลว
พี่หมุย : แตวาพอมีเทศบาลชุมชนอะไร เขาเชิญเราใชไหม
พี่เดียว : มันก็เชิญนะแตมันก็ดูวาเรื่องสําคัญไมสําคัญเทานั้นเอง เกี่ยวของไหม คือถาเปนเรื่องสําคัญ
มากๆ เขาก็ไมเชิญหรอกยิ่งเปนเรื่องผลประโยชนดวย
ประวิช : ที่เราบอกเมื่อกี้วาเราเคยรองขอ เชนอะไรบาง
พี่เดียว : คือเขาไมปฏเิสธนะแตเขาจะอางดวยกฎหมายวาทําไมไดอยางโนนอยางนี้ เหมือนกับไฟฟา
ประปาเนี้ยเราก็เคยรองขอ
ประวิช : แตตอนนี้มีไหม
พี่อน : ตอนนี้มีก็คือวาตองใหหลายหนวยงานมาชวยพูด
พี่เดียว : ผมตองขึ้นไป ผลักดันจากรัฐบาลเพื่อจะไดมาและกระทรวงสั่งการมาที่นี้
พี่หมุย : ประปามีแลวเหรอ
พี่เดียว : มีแลวครับ
พี่อน : ไมก่ีเดือนนี้ ประมาณ สามสี่เดือน
พี่หมุย : เมื่อกอนเราใชน้ําที่ไหนอะ
พี่เดียว : ไปบอบุรีครับ ใชสํานักสงฆครับแบกมาบางคนไมมีเรือก็แบกมากลางถนน เขาทางซอยนี้เขาถึง
หนา
พี่หมุย : ถามเรื่องสุขภาพหนอยเรื่องการดูแลสุขภาพรางกาย เราใชรักษาพยาบาลตามสิทธิไหม
พี่เดียว : ไดตามสิทธิ
พี่หมุย : แลวเรื่องขยะ ความสะอาดบานเราเปนยังไงบาง
พี่เดียว : ตอนนี้ปญหาเลยของที่น้ีเร่ืองขยะ เยอะๆ เยอะมากเลย
พี่หมุย : ขยะมาจากไหน จากเราหรือจากใคร



263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

พี่เดียว : จากเราดวยอันนี้ไมโทษคนอ่ืน คือพอมีชุมชนมีขยะแนนอน จากเราดวย สองคือขยะที่ลอยมา
จากทะเล อันนั้นจัดการยากกวา
พี่หมุย : แลวจากเราเราคุยกันไมไดหรือ
พี่อน : บางทีเขาก็หิ้วไปทิ้งที่สวนกลาง เขาก็จะมีถุง เหมือนกับโตะหมอเมื่อกี้เขาจะใสหนาบาน
พี่เดียว : พอเต็มก็จะใหลูกหลานเขาพาไปทิ้ง
พี่อน : สวนที่มีวินัย สวนที่ไมมีวินัยก็จะเรี่ยราดไวขางหลัง
พี่หมุย : ขางหลังก็จะเปนดิน เปนปาใชไหม ทิ้งลงทะเลมีไหม
พี่อน : ก็จะมีเด็กๆ
ประวิช : อันนี้มีทําคลายเอาขยะเปยกมาทํา EM ยอยสลาย
พี่อน : อันนี้มีอยูหลังที่ทําขยะเปยกในครัว เศษอาหารมีหนึ่งหลัง
พี่หมุย : ใครมาสอน
พี่อน : พอดีนองเขาไปอบรมที่ไหนมาไมรู แตวาการจัดการอาจจะไมดีเพราะวามันสงกลิ่นไง
พี่หมุย : อันนี้ลันตาทราเวล ของนองเองหรือ
พี่อน : อันนี้ของขุมชน ของชาวเลเหมือนกันของนนทที่สามารถพูดหลายภาษา สามารถเปนไกด สิริ
เนตรเปนบริบัท คนบานเรา พอแมเปนชาวเล
พี่หมุย : นองมีเรือกี่ลํานิ
พี่อน : สองลําครบั ก็ยังรอแรอยูวาจะรอดไมรอด ผมเคยขอบริษัทแลวแตวามันเจอโควิดแลวก็เจอปญหา
วาจะขอใหม
ประวิช : ตอนนี้พวกหมอตําแย ละแวกนี้ยังมีไหมครับ
พี่เดี่ยว ไมมีแลว
ประวิช : แลวหมอความเชื่อไร
พี่เดี่ยว นั้นไงคือ โตะหมอ
ประวิช : แลวเจ็บไขไมสบายไปไหน อนามัย โรงบาล
พี่อน : ในขั้นตนไปอนามัยกอนก็จะดูอาหารถาอนามัยไมงั้น ก็จะเรียกโตะหมอดูอาหาร ไปปดเปา
ประวิช : แลวคนที่ไปหาโตะหมอไปดวยอาการอะไรอะ
พี่อน : อยางรองไมมีสาเหตุ
พี่เดียว : สวนมากเปนเด็ก ไปที่โรงบาลโรงบาลบอกวาไมเปนอะไร แสดงวาตองมีสาเหตุอ่ืน
ประวิช : แลวหมอตําแยทําคลอดไรพวกนี้ไมมีแลวใชไหม
พี่เดียว : หมดแลวครบั เมื่อกอน ยายผมสองคนเนี้ยเปนหมอตําแยแตเสียชีวิต
ประวิช : แสดงวา รอยเปอรเซ็นตของการมีลูกจะเขาหนวยบริการหมดเลย
พี่เดียว : เมือกอนใชหมอตําแย ขนาดกํานัน นายกใชหมอตําแยหมดเลย
ประวิช : แลวการนับถือศาสนา
พี่เดียว : พวกผมนับถือ บรรพบุรุษตอนที่สมเด็กยาเสด็จ ก็ใหพวกผมนับถือศาสนาพุทธ เม่ือกอนนับถือ
บรรพบุรุษ ไมมีศาสนา
ประวิข วิธีการนับถือ แสดงออกเราแสดงออกยังไงอะครับ
พี่เดี่ยว ก็นั้นแหละครับ ศาลเจาโตะบาหลิว ก็คือบรรพบุรุษของชาวเล พวกเราก็จะนับถือแลวก็มีพิธีกรรม
แตละป บวงสรวงปละ สองครั้ง หรือคนไมสบายก็ไปบนบานศาลกลาว แตถาหายก็จะรํารองแง็งท่ีหนา
โตะบาหลิว ตอนนี้โตะหมอมีคนเดียว และก็มีผูชวยโตะหมออยูคลองดาว คือถาโตะหมอที่นี้เสีย ผูชวย
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โตะหมอก็จะขึ้นแทน สองคนโนนก็จะมาเรียนรูจากคนนี้
พี่หมุย : พูดถึงรองแง็ง ตอนนี้ก็ยังมีอยูกี่คนไดตอนนี้อะ
พี่เดียว : อันนี้รองแง็งของเด็กวัยรุนแลว แตวาของเกาเริ่มใชไมไดแลว เพราะแกมากไมไหว
ประวิช : ผูสูงอายุกี่คนไดครบั มีติดเตียงไหม
พี่เดียว : ผมจําไมได แตไมมีติดเตียง แตวามีพิการ พิการสายตาบางไรพวกนี้ แลวก็เปนผูปวยโรคเรื้อรัง
เปนกลากเปนเกลื้อน เปนอยางนั้นตลอดเลย
ประวิช : วัยรุน เด็กๆ อายุ 0-5 ปสักกี่คน
พี่อน : 0-5 ป ที่คลุกคลีเนี้ยไมเกิน 10 คนได
พี่เดียว : คือที่นี้พอดูอยางนี้ไมไดหรอกไปอยูสปา ไปอยูหลีเปะ เพราะตอนนี้เขายังอยูไมไดไง เพราะบาน
ยังชํารุดมากๆ เขาไปอยูบานพอบาง บานเชาบาง คือสาเหตุดูหลังแรกที่มันโยกงั้นมันก็ตองไปอยูบาน
ญาติแลว เพราะเมื่อกอนที่เราขออนุญาตปาเลนไมได หามสรางใหม
ประวิช : แสดงวาตรงนี้ตองปรับปรุงและสรางใหมอีกรอบ
พี่เดียว : เมื่อกอนปลูกไดหลังหนึ่ง แคเอาแผนกระเบื้องถามันแตกผืนหนึ่งมาโบะ ได แตถาจะสรางขึ้น
โครงใหมไมได ไมใหถาวร แตวาตอนนี้ไดแลว เพิ่งขอยังไมไดไปเอาใบอนุญาตเลยอยูที่ ทศจ อยูเลยวาจะ
ไปเอาอยู
ประวิช : แลวลักษณะของการสรางบาน แตละบานก็สรางตามที่ตัวเองตองการถูกไหม
พี่เดียว : ตามงบประมาณของตัวเองที่มุกคนก็อยากสรางบานใหญโตสวยงามแตงบประมาณมีแคนี้ก็ได
แคนี้แหละ
ประวิช : แตวายังไมไดถูกกําหนดวาตองมีมีรูปแบบชัดเจนใชไหม
พี่เดียว : หลังจากนี้จะมาคุยกันใหมตอน วันที่สิบเนี้ยนองเรื่องบานมั่นคงตอนนี้ก็คอืขอบานมั่นคงใน
ชุมชนโตะบาหลิวเนี้ยรอยหลัง ก็คือครัวที่มีรายช่ือที่ที่ปาอนุญาติเนี้ย 88 หลังและครัวขยายอีกรวมเปน
รอยหลัง
พี่หมุย : ที่นี้บานมั่นคงมันมีแบบของมันใชไหม
พี่เดียว : บานมั่นคงก็จะมีแบบบานม่ันคงชนบท เมือง และพอเพียง สถานิกเขาออกแบบใหเอาลักษณะเ
นี้ยแตวาไดหลังละสามหมื่น แตวาพอใหไดอยูได คือที่เราเอาบานมั่นคงมาที่นี้เพราะเราอยากใหปรับปรุง
สาธารณูปโภค สะพาน เพราะการที่เราเอางบมาตอเอง ปาเลนจะไมอนุญาต แตละหนวยงานมคุยกันมา
เจรจามาปรับปรุงบานเนี้ยไดนั้นคือขอดีท่ีเขามาชวยเรา คือเราไมตองมาตอรองเอง แตชาวบานบางคน
เขาก็ไมเขาใจ
พี่อน : ตอนนี้คืออยากไดไฟฟาอะ ตอนนี้ไฟฟาแพงมากๆใชไฟเปนพันแลวตอเดือน
พี่เดียว : คือเขาใหเราเลือกแบบ ผมเลือกเปนแบบบานมั่นคงเมืองที่น้ีเพราะวาเราก็คือมันจะได
สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนมันจะเบิกไดหลังละ สี่หมื่นอะมันจะบวกเพิ่ม คือไมแตกตางจากตรงนี้มากหรอกคือ
ใหปรับปรุงคือสามหมืนนั้นแคมาซอมแซมใหเสามันแข็งแรงขึ้น ตอนนี้เสาไมมันเทียนกินบางหลังก็ทรุด
นั้นงะ เทียนทะเลกินแลวก็ทรุด บานหลังแรกอะครับนั้นคือไมมีคนอยูแลวตองยายไปอยูบานญาติกอน
ตองรอบานมั่นคงมา
พี่หมุย : โครงการเมื่อไรนิ
พี่เดียว : ตอนนี้อนุมัติแลวเปดบัญชี และก็รอเงนิเขาดําเนินการวันที่สบิเนี้ยเขาจะเขามาคุยวาทํา
อะไรบางแตละขั้นตอน
พี่หมุย : ตอนนี้ในทีมเราที่เปนหัวหนา ผูนําหมูบานคือเดียวใชไหม มีตําแหนงไหม
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พี่เดียว : ไมรูตําแหนงไรดี สวนมากเปนคนใหเขาใช ไปโนนไปนี่ทําทุกเรื่อง
พี่หมุย : แกนนํากลุม อนละ อนเปน
พี่อน : ผมเปนประธานกลุมประมงทองถิ่นบานศาลาดาน
ประวิช : หมอภูมิปญญาใชไหมอีก หนึ่งคน
พี่เดียว : โตะหมอ แลวก็จะมีอีกทีมเปนของกลุมคณะกรรมการหมูบานเปนคนสามชุมชน ก็คือประเพณี
ลอยเรืออะ ประเพณีลอยเรือที่นี้มีสามชุมชนก็คือ ชุมชนโตะบาหลิว ในไรที่อยูขางโรงเรียนบานศาลาดาน
ชุมชนคลองดาวที่อยูหนาอันดามันจะเปนพี่นองชาวเลเหมือนกัน สามกลุมเนี้ยก็คัดมา หาคนเปน
กรรมการท่ีนี้เพื่อมาดูแลงานลอยเรือ เขาเรียก กรรมการชุมชนโตะบาหลิว จัดงานลอยเรือ
พี่หมุย : แสดงวาตะบาหลิวจะมีกลุมชาวเลยมากสุด ในไรก็มีบางสวน คลองดาวก็จะมีชุมชนชาวเล
เหมือนกัน ประเพณีลอยเรือมาจัดรวมที่น้ีนะ
ประวิช : คนกลุมอีกสองพื้นที่ เปนคนที่อพยบจากตรงนี้ไหมครับ
พี่อน : ไมใชครับ ในไร คลองดาวเนี้ยเปนพื้นท่ีหลัก เพราะวาจริงเกาะลันตาเราอยูหลายพื้นที่มากทุงหยี
เพ็งก็อยู หนีเพราะวาโดนปลน
พี่เดียว : คือถาสมมุติวา มีคนตายหนึ่งคนเขาก็จะยายทั้งหมูบานเลย พี่นองชาวเล ถามีคนปลนเอาเรือก็
จะยายไปหมด
พี่อน : ถามีคนขอ ก็ไป
พี่เดียว : มีที่ทํามาหากินที่จตรงไหน ที่ตรงนี้เขาซื้อหอยวิ่ง หาดหลังสอดอะ ก็ไปทั้งหมูบานเลยสองสาม
เดือนอยูที่โนน อันนี้ก็ทิ้งรางไปเลย บานไมใชอยูแบบนี้เปนแคคะหนําเล็กๆ เนี้ยเมื่อกอน
พี่เดียว : นั้นแหละ เมื่อกอน เขาเรียก วิถีบากัตท่ีอุทยานตอตานตอนน้ีเพราะยายไปยายมา ตอนนี้พอ
เขาประกาศเปนเขตอุทยานก็เขาไปอยู เมื่อกอนเกาะไผที่กระบี่พี่นองไปบากัตท่ีโนนนะแลวก็โดนอุธยาน
เผา
ประวิช : บากัต นี้คืออะไร
พี่เดี่ยว วิถีทํามาหากิน วิถีชีวติทํามาหากินของชาวเล หมุนเวียน ทํามาหากินชั่วคราว
ประวิช : เปนคําที่มาจากไหน
พี่เดี่ยว เปนคําที่มาจากอุรักลาโหวย
ประวิช : ที่บอกเมื่อกี้ วามีคนตายหนึ่งคนเราพรอมที่จะยาย
พี่อน : ครับ เพราะเมื่อกอนจะมีโรค เปนโรคซาร โรคระบาด
พี่เดี่ยว หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองอะครับ
เพื่อนพี่เดี่ยว อยางผมเคยผูเฒา ผูแกเลาเนี้ย มีเครื่องบินมาบินวอน หรือเรอืลําหนึ่งเนี้ยชบานจะหนีเขา
ปาหมดเลยจะทิ้งบานหมดเลย
พี่หมุย : ตอนนี้ถาเสียชีวติที่นี้ไปทําพิธทีี่วดัใชไหม
พี่เดียว : ไมๆ ไมใชพิธีวัดเลย ไปฝงครับ ใชโตะหมอทําพิธีไ ไปฝงท่ีเปลวที่บอเหน สุสานบอเหน ตอนนี้ก็
คือเปนของเอกชนแลวเขาไมใหฝงแลว ไปฝงท่ีบานในไรก็มีปญหาอีก เอกชนเอาไปซะครึ่งหนึ่งก็มี หนึ่งไร
หนึ่งงานสามสิบตารางวา ก็เอาไปครึ่งหนึ่ง
พี่อน : เขาชอบท่ีเปลวไง
พี่หมุย : เมื่อกอนไมมีเอกงานสิทธิ์ไรใชไหม
พี่เดียว : มีมันเปนของนายบุเดน เปนคนไทยเปนชาวเล เปนพี่นองชาวเลเหมือนกันแลวเขาอุทิศใหเปน
สุสานของพี่นองชาวเลจากสวนตัวเปนของสวนรวม เอกชนก็บอกวาที่ตรงนั้นเปนของเขาอีก คลายๆอุทิศ
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ไมไดมีเอกสาร เอกสารคนก็ไมเจอ
ประวิช : สรุปถามีคนเสียชีวิตจะถูกไปฝงที่พื้นที่ในไรถูกไหมครับ
พี่เดียว : ในไร คลองดาว
พี่หมุย : ตอนนี้ในไร คลองดาว มีประชากรเทาไรที่น้ีมากสุดไหม
พี่เดียว : มันพอๆ กัน
พีหมุย เขายังมีชุมชนแบบนี้มีบานแบบนี้
พี่เดียว : ไมดูไมออกเลย คนรวย บานคนรวย ไปอยูอันดามัน หันหนาขึ้นเขาอะนั้นพี่นองชาวเลหมดเลย
ตึกสองชั้นขางออมสินน้ันคือพี่นองชาวเล
พี่หมุย : แลวเขาเปนเจาของกิจการไรก็มีใชไหม
พี่เดียว : คือคนที่เปลี่ยนทันก็คือเปลี่ยนทัน คนที่เปลี่ยนไมทัน คือกลุมตรงนี้ดั้งเดิมคือไมมีที่ดินเลยนั้นก็
คือเปนปญหาของเขา เหมือนที่เปลี่ยนเร็วเจ สังทอง แกไมเคยมีที่ดินสักนิดในประเทศไทยโยกยายไป
เรื่อยๆ เขาประกาศทําใหเปนเอกสารสิทธก็ ไมใชไมเอาก็ไปอยูเกาะอิ่นแลว อันนี้ประกาศที่หลังไงอันนี้ก็
ยายไปเรื่อย
พี่อน : เมื่อตอนสมเด็จยาเสด็จมาไดใหสัดสวนทุกคน สวนใหญก็คือยายที่ทํากินไปเรื่อยไงไมไดอยู ณ
ตอนท่ีสมเด็จยามาก็เลยไมได
พี่เดียว : คนที่ไมไดอยู พอสมเด็จยา ยายไปอยูที่สังกะอูอีกก็ไมได
พี่หมุย : คือคนที่อยูในไร คลองดาวเน้ียเขาไปทําดานทองเท่ียวเหรอ
พี่อน : มีประมงดวย แตวาคือจุดรวมจะอยูที่นี้คือเรือจะมาจอดท่ีนี้ ในไร คลองดาวก็มี
พี่เดียว : ก็จะมีอยูหนาหาดที่สโลวดาวอะ พี่นองชาวเลหมดเลยนะ ตรงนั้นพื้นที่ไมเพียงพอ พื้นที่จํากัด
แตวาถามรสุมก็จะมากองท่ีนี้หมดเลย ที่นี้เปนที่ยุทธศาสตรที่สวยมากหลบคลื่นได
พี่หมุย : ศาลาดานรวมประชากรเทาไรได
พี่เดียว : ผมมีตัวเลขผมจําไมไดแลว คลองดาวมัน หกสิบกวาครัวเอง ในไรประมาณ แปดสิบหรือเกาสิบ
ครัวเนี้ยมันก็พอๆกันผมวา แตวาคนแถวนั้นเขากลมกลื่นเปนคนเมืองไปหมดแลวเปนบานปูนแลว มีบาน
เชา มีสวนก็มีบางคน
พี่อน : คือพื้นฐานของเขาพอมีที่ก็เก็บไว ไมไดโดนหลอกขาย โดนเมาเหลาแลวโดนเซ็น ไมไดใหเชาแลว
โดนโกง ก็ยังอยูไดทํา
พี่หมุย : แสดงวาที่พูดอยางน้ีเพราะมีบางสวนที่โดนหลอกไมรูหนังสือใชไหม เพื่อนใหเซนอะไรก็เซ็น
ประวิช : ไมรูหนังสือ คนที่อานออกเขียนไดในตรงน้ีสักเทาไร
พี่เดียว : เหลือไมกี่คนแลวที่เขีนไมได ตายหมดแลว แตก็จะมีกลุมอายุหกสิบปเขียนไมได พูดใตไดหมด
แลวก็จะมกีลุมบังขาว ประมาณ สี่สิบหาสิบประมาณนี้แหละอันนี้คือกลุมที่พอแมยายไปยายมาไมได
เรียนหนังสือมาหากินไปเรื่อย แลวก็ไมยอมสงลูกเขาเรียน ไมอยูประจําทีที่จะไมไดเรียน ไมก่ีคน
พี่หมุย : เดียว จบชั้นไหน
พี่เดียว : จบปริญญาตรี ราชมงคล ทุงใหญ
พี่อน : ผมปริญญาตรี ศรีปทุม เอกชน สงตัวเองดวย กยส ดวย กลับมาทุกเดือนจบวิศวคอม
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